

DELUXE

PROPERTIES • INTERIORS • LIFESTYLE

DELUXE LIFE

AUDEMARS PIGUET
DANTE DESIGN
ROLLS-ROYCE
FENDI

DELUXE INTERIORS

SQUINT LIMITED
DANNY LANE
MINH LONG I
INSTORE



DELUXE PROPERTIES

THE BEACHFRONT ENCLAVE
HAYMAN ISLAND
TAJMASAGO

Caracole

Thêm yêu những điều bình dị

TINH Ý MỘT CHÚT TRONG VIỆC LỰA CHỌN CÁC VẬT DỤNG NỘI THẤT VÀ KHÉO SẮP XẾP VÀO NHỮNG VỊ TRÍ NHƯ “CHỈ ĐỂ DÀNH RIÊNG” CHO CHÚNG, TỔ ẤM VỐN SANG TRỌNG CỦA BẠN ẤT HẸN SẼ LÀ HOÀN MỸ.



Trong thế giới phong phú và ngày càng đa dạng bởi sự hiện diện của các thương hiệu nội thất cao cấp, Caracole tỏa sáng với phong thái khác biệt, mang tới cho các vị khách hàng sành điệu và kỹ tính có thêm lựa chọn những món đồ nội thất thiết yếu, từ bàn ăn, ghế, sofa đến giường ngủ, để điểm tô chốn đi về yêu thương.

Nói “không” với những kiểu dáng rườm rà, những món đồ nội thất mang thương hiệu Caracole đơn giản mà sang trọng, sẽ mang đến một trải nghiệm mới về phong cách

sống đẳng cấp. Trong hành trình tìm thấy hình dáng hoàn thiện cuối cùng, từ những thanh gỗ thô, từng sản phẩm của Caracole sẽ trải qua hơn 15 giai đoạn hoàn thiện khắc khe. Với sofa hay giường ngủ, đội ngũ thiết kế đã tăng thêm nét mềm mại cho từng thiết kế khi phóng khoáng khoáng lên chúng những “chiếc áo” dệt từ các thớ vải mịn màng.

Đặc biệt, mỗi thiết kế của thương hiệu nội thất cao cấp đến từ Mỹ này có thể đứng riêng lẻ và toát ra thông điệp riêng. Dù được bố trí trong hoàn cảnh nào, nó đều hoàn hảo và thỏa các mục đích sử dụng của chủ nhân. Ví dụ như, với

chiếc tủ nhỏ có nhiều ngăn, bạn có thể sử dụng để đựng các vật dụng trong phòng ngủ. Trong khi đó, lán giềng của bạn thì thích biến nó thành tủ đựng chén bát trong phòng ăn sang trọng...

Nổi bật trong ánh hào quang của Caracole, Modern Farmhouse Collection - được lấy cảm hứng từ những ngôi nhà bình yên ở trang trại, ẩn tượng với phong cách hiện đại toát ra từ sự mộc mạc. Bộ sưu tập tôn vinh phong cách đồng quê truyền thống, nhưng phảng phất hơi thở đương đại qua những thiết kế mang hình hài đơn giản, được bao bọc trong những loại sợi tự nhiên, dễ dàng làm vừa ý thích của từng khách hàng, cũng như khơi gợi những dòng cảm xúc trào dâng. Nếu là người sở hữu giác quan tinh tế, bạn sẽ khó chối từ sức quyến rũ của bộ sưu tập mang hơi hướm “quen mà lạ” này.

Mang thiết kế tinh tế và sở hữu chất lượng tuyệt vời, Caracole là lựa chọn hoàn hảo cho những căn hộ sang trọng. Không chỉ dành riêng cho các khách hàng thế giới, khách hàng tại Việt Nam cũng sẽ có cơ hội trải nghiệm những gì hoàn hảo nhất mà Caracole mang lại, khi đến với CLUB 33 được thành lập bởi CAODONG DESIGN, sắp đi vào hoạt động trong thời gian tới.



LIÊN HỆ

CAODONG CO.,LTD.

Lầu 7, HDTC Tower, 36 Bùi Thị Xuân, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam
Tel: +84 8. 39260112 - 39260113, Fax: +84 8. 39260114
W: www.caodongdesign.com.vn

CARACOLE - SCHNADIG FURNITURE

Vincom Center A, 171 Đồng Khởi, Q.1, Tp.HCM
Vincom Mega Mall, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

CLUB 33 BY CAODONG DESIGN

Sắp khai trương tại VINCOM MEGA MALL
Unit B2-70/71/72/73/74/75, Vincom Mega Mall
72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

caracole
a beautiful turn in a new direction